



EGA
e-Government Agency

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่าง กรมบังคับคดี
และ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ ทำขึ้นเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ ณ กรมบังคับคดี ๑๘๙/๑ ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ ระหว่าง

กรมบังคับคดี โดย ██████████ อธิบดีกรมบังคับคดี ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้ เรียกว่า “กรมบังคับคดี” ฝ่ายหนึ่ง กับ

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เลขที่ ๑๐๘ อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น ๑๗ ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐ โดย ██████████ ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้ เรียกว่า “สรอ.” อีกฝ่ายหนึ่ง

เพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจของกรมบังคับคดี ทั้งสองฝ่ายจึงมีความประสงค์ที่จะร่วมมือกันในการดำเนินงานดังต่อไปนี้

๑. ขอบเขตความร่วมมือ

๑.๑ สรอ. เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network: GIN) ด้านการรับ-ส่งและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐผ่านเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และการจัดให้มีระบบบริการภาครัฐที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐสามารถใช้งานร่วมกัน (Common Services) โดยกรมบังคับคดีจะต้องยึดถือตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการตามเอกสารแนบ

๑.๒ สรอ. เป็นผู้ให้บริการระบบบริการคลาวด์ภาครัฐ โดยการให้บริการระบบคลาวด์ภาครัฐของ สรอ. จะดำเนินการภายใต้ข้อตกลงการให้บริการ Government Cloud สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลง

๑.๓ สรอ. เป็นผู้ให้บริการระบบบริหารจัดการภัยคุกคามทางสารสนเทศภาครัฐ (Government Security Monitoring) เพื่อให้เกิดการเฝ้าระวังด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การตรวจสอบภัยคุกคาม การแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุภัยคุกคาม และการให้คำปรึกษา ในการดำเนินการ

แก้ไขปัญหากล้วยคุกคามทางสารสนเทศภาครัฐ ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยกรมบังคับคดีจะต้องยึดถือปฏิบัติตามข้อตกลงร่วม (Mutual Agreement) บริการระบบบริหารจัดการกล้วยคุกคามทางสารสนเทศภาครัฐ (Government Security Monitoring) ที่แนบมาพร้อมกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

๑.๔ สรอ. เป็นผู้ให้บริการเชื่อมโยงระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Government Portal) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าถึงบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐได้จากจุด ๆ เดียว (One Stop Service) ด้วยการเข้าถึงแบบรวมศูนย์ (Single Sign On) และลดค่าใช้จ่ายการพัฒนาบริการภาครัฐ (e-Services) ในส่วนยืนยันตัวตนบุคคล รวมทั้งให้เกิดการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

๒. การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ

“ข้อมูลที่เป็นความลับ” หมายความว่า ข้อมูลใด ๆ รวมทั้งข้อมูลของบุคคลที่สาม โดยข้อมูลดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงแค่กระบวนการ ขั้นตอนวิธี การดำเนินโครงการ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (รหัสต้นฉบับ รหัสจุดหมาย โปรแกรมปฏิบัติการ และฐานข้อมูลที่ใช้เชื่อมต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์) แบบ ต้นแบบ ภาพวาด สูตร เทคนิค การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ข้อมูลการทดลอง ข้อมูลทางธุรกิจ (ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับการตลาด การบริหาร การเงิน เป็นต้น) ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลลูกจ้าง และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้

ทั้งสองฝ่ายตกลงว่าจะรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ ซึ่งฝ่ายที่เป็นเจ้าของข้อมูลที่เป็นความลับ ประสงค์จะให้เก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ โดยจะไม่เปิดเผย เผยแพร่ หรือกระทำด้วยวิธีการใดให้บุคคลภายนอกได้ทราบข้อมูลที่เป็นความลับอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูลที่เป็นความลับ เว้นแต่กรณีที่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของข้อมูลที่เป็นความลับ และกรณีที่เป็นการเปิดเผยข้อมูลแก่ลูกจ้าง ที่ปรึกษาและ/หรือบุคคลที่สาม คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องดำเนินการให้ลูกจ้าง ที่ปรึกษา และ/หรือบุคคลที่สามดังกล่าวต้องผูกพันในการรักษาความลับของข้อมูลที่เป็นความลับโดยมีข้อกำหนดเช่นเดียวกันกับข้อกำหนดในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ด้วย

การรักษาความลับดังกล่าวตามวรรคหนึ่งให้ยังคงมีผลต่อไป แม้บันทึกข้อตกลงจะสิ้นสุดลงแล้ว และจะเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของข้อมูลที่เป็นความลับนั้น

๓. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ ให้ทำตามแบบและพิธีการเช่นเดียวกับการทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือนี้

๔. กำหนดระยะเวลาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นต้นไป

๕. การยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

สรอ. และ กรมบังคับคดี อาจยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ได้ หากมีเหตุอันควรแก่การยกเลิก โดยส่งคำบอกกล่าวเป็นหนังสือระบุรายละเอียดและสาเหตุในการยกเลิกให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน หรือตามที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันเป็นหนังสือ

บันทึกข้อตกลงนี้จัดทำขึ้นเป็น ๒ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทุกฝ่ายได้อ่านทำความเข้าใจตามข้อตกลงโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและประทับตรา (ถ้ามี) และต่างฝ่ายต่างยึดถือไว้ ฝ่ายละ ๑ ฉบับ

กรมบังคับคดี

(ลงนาม)

[Redacted Signature]

[Redacted Name]

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

(ลงนาม)

[Redacted Signature]

[Redacted Name]

(ลงนาม)

[Redacted Signature]

[Redacted Name]

พยาน (ลงนาม)

[Redacted Signature]

[Redacted Name]

พยาน